

(ไม่ได้เรียงลำดับอาวุโส )

นายชนศักดิ์ ศรีหาจันท์	ชำนาญการพิเศษ
นายผจญ วัชรพันธพงษ์	ชำนาญการพิเศษ
นายอินสร คำปั้น	ชำนาญการพิเศษ
นายอวยชัย ทองหาร	ชำนาญการ
นางสาวแววดาว นันทวงศ์	ชำนาญการ
นายปราโมทย์ รอดราวีย์	ชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ	ชำนาญการ
นายสุธี แสงปัตตา	ชำนาญการพิเศษ
นายพิมล พงษ์हरษา	ชำนาญการ
นายภรภัทร มีสิงห์	ชำนาญการ
นายศุภกร เลิศล้ำ	ชำนาญการ
นายณัชริน ภูระหงษ์	ชำนาญการ
นางสาวศันสนา สุธิวนาสันต์	ชำนาญการ
นายวิทยา ไชยบัณฑิต	ชำนาญการ
นางสาวอุดมลักษณ์ สารบรรณ	ชำนาญการ
นายสุนภัทร บุญช่วย	ชำนาญการ
นายจำนงค์ ร่มเย็น	ชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ มะลิ่งาม	ชำนาญการ
นายรุ่ง กัปโต	ชำนาญการ
นายณัฐเมศร์ ธีรจิตตินันท์	ชำนาญการ
นายธิติวฒิ วิริยาวุฒิ	ชำนาญการ
นายปรีชา เส้นฤทธิ์	ชำนาญการ
นายภานุพัฒน์ หล้าปาวงศ์	ชำนาญการพิเศษ
นายสมบุญ สขเพิ่ม	ชำนาญการ
นางสาวปณิดา เสนนันดา	ชำนาญการ
นางสาวบุญยวีร์ อดิศักดิ์เดชรินทร์	ชำนาญการ
นายปาลีวัชรร์ คณะวรรณวงศ์	นิติกรชำนาญการ
นายธีระธวัช นิตินันท์วิวัฒน์	ชำนาญการ
พ.ต.ต.สมใจ ณ วาโย	ชำนาญการ
นางวรรณพร อวาระคุณ	ชำนาญการ
นางกฤษณา กันทัด	ชำนาญการ
นางสาวนุจรีย์ จันคง	ชำนาญการ
นายอนุพงษ์ กาแก้ว	ชำนาญการ
นายชาญชัย ธาตุโน	ชำนาญการ
นางเรวดี บัณชิต	ชำนาญการ
นางจรีรัตน์ สอนรงค์	ชำนาญการ
นายระวิสิทธิ์ สุระเสน	ปฏิบัติการ อยู่ระหว่างปรับ
นายประสพชัย ฉายขุนทด	นักวิชาการศึกษา
นายประโยชน์ มณีรัตน์	นักทรัพยากร ช.พิเศษ
นางสาวอุดมลักษณ์ สารบรรณ	ปฏิบัติการ
นายชูเกียรติ พาเทียม	ปฏิบัติการ
นายบุญชู จิตสงเสริม	ปฏิบัติการ
นายปัญญาพงษ์ สมสาร	ปฏิบัติการ
นายวิรัตน์ ราศรี	ปฏิบัติการ
นายทิวากร มีระหันนอก	ปฏิบัติการ

(ไม่ได้เรียงลำดับอาวุโส )

นางเสาวนีย์ ภูพงษ์	ปฏิบัติการ
นายอาทิตย์ รวมสิทธิ์	ปฏิบัติการ
ด.ต. โอบาส โคตา	ปฏิบัติการ
นายภาณุมาศ บ้านเหล่า	ปฏิบัติการ
นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา	ปฏิบัติการ
นายเสถียรวัฒน์ มุสิเกิด	ปฏิบัติการ
นายธวัชชัย มงคลมะไฟ	ปฏิบัติการ
นางสาวมาลินี วงศ์คำสือ	ปฏิบัติการ
นายอนุชา สุวรรณสถิตย์	ปฏิบัติการ
นายภูชวานิช ภูผา	ปฏิบัติการ
นายมาคัน หมายสุข	ปฏิบัติการ
นายพิชิตพล โสประดิษฐ์	ปฏิบัติการ
นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง	ปฏิบัติการ
นางสาวสุกัญญา จำปาทอง	ปฏิบัติการ
นายจักรพรรณ ดิษฐเนตร	ปฏิบัติการ
นายพิษณุ อุนอก	ปฏิบัติการ
นางแสงเดือน อ้นอารีย์	ปฏิบัติการ
นายปริญญา วงศ์ขัติย์	ปฏิบัติการ
นายธงชัย เกิดมี	ปฏิบัติการ
นางสาวชุตติมา ธีรศิลป์	ปฏิบัติการ
นางสาวนิตติมา มุสิเกิด	ปฏิบัติการ
ส.ต.ต.หญิง มณฑรส สุวรรณ	ปฏิบัติการ
นายวีรชัย บุญดีสมชัย	ปฏิบัติการ
นายวีระพันธ์ โชติวัน	ปฏิบัติการ
นางสาววรมน พอลเส็ด	ปฏิบัติการ
นางสาวธนัชจกร โยธาทักดี	ปฏิบัติการ
นายธนพงศ์ เมธราภรณ์	ปฏิบัติการ
นายบุญชู ไยวังหน้า	ปฏิบัติการ
นายสนั่น สายนวงศ์	ปฏิบัติการ
นางสาวเนตรระหงษ์ เสี่ยงล้ำ	ปฏิบัติการ
นางลัดดา พรหมเศรณี	ปฏิบัติการ
นางสมพร อบมาลี	ปฏิบัติการ
นายกฤษฎา วงศ์วิลาสชัย	ปฏิบัติการ
นายณวัฒน์ ศิริพิพัฒน์	ปฏิบัติการ
นางสาวอณัญญา แนวพนา	ปฏิบัติการ
ร.ต.ท.หญิงสุภาภรณ์ พงศ์พานิช	ปฏิบัติการ
นายสิโรจน์ ประทุมชาติ	ปฏิบัติการ
นายต๋องพงศ์ เหลียวตระกูล	ปฏิบัติการ
ส.ต.ท.หญิงเบญจวรรณ คัมครอง	ปฏิบัติการ
นางสาววันทนี โนริชัย	ปฏิบัติการ
นางสาวฐาปนีย์ ทองเกิด	ปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ บุญหลง	ปฏิบัติการ
นายพฤตพงษ์ เทพประชม	ปฏิบัติการ
นางสาวสุภาภรณ์ พิมพภรณ์	ปฏิบัติการ